



ประกาศโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เรื่อง บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

.....

ตามที่สำนัก กพ ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสามัญและบุคลากรในหน่วยงาน ได้กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศ
รายชื่อข้าราชการบุคลากร ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ได้พัฒนาผลกรรปฏิบัติราชการใน
รอบการประเมินครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลศรีรัตนะจึงประกาศรายชื่อข้าราชการและบุคลากรผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีรัตนะ โทร. ๐ ๔๕๖๗ ๗๐๑๔

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/ ศ๒๒

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/และหัวหน้างานทุกท่าน

ตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. ๑๐๑๒/ว.๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือไม่ในช่วงการประเมินให้ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบโดยทั่วกัน นั้น

โดยที่ในขณะนี้ถึงกำหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการเสร็จตามกำหนดการของจังหวัด จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดโรงพยาบาลศรีรัตนะ ให้ถือปฏิบัติ และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดทุกคน ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนให้หัวหน้ากลุ่มงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา และบริหารโคเวตวงเงินพิเศษ ที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับกลุ่มงาน/งานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา

๒. หัวหน้างาน/และผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามผลการประเมินและบริหารวงเงินภายในกรอบที่ได้รับจัดสรร ๒.๘๕% ของเงินเดือนข้าราชการภายในหน่วยงาน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (หากมีข้าราชการรายได้ได้รับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือนเพิ่มตามโควตาพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้นำจำนวนเงินเพิ่มนับรวมเป็นวงเงินที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือน รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๖) โดยการบริหารวงเงินของหน่วยงานต้องให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแลหน่วยงานให้ความเห็นชอบด้วย

๓. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดบุคลากรในการเลื่อนเงินเดือน เช่นผู้ที่มีอยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ บรรจุใหม่ หรือกลับจากการศึกษาที่มีระยะเวลาไม่ครบ ๔ เดือน ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร และตรวจสอบ อัตราเงินเดือน ปัจจุบันได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล

เมื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการ และบัญชีการเสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ (บัญชีการบริหารวงเงิน) โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานลงลายมือชื่อกำกับบัญชีการเสนอผลการเลื่อนเงินเดือนและใส่ซองปิดผนึกส่งมาที่ งานทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ โรงพยาบาลศรีรัตน
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2566

ผลการประเมินดีเด่นและดีมาก ของข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นางศิริภา กุ์สอาด	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
2	นางปรัชญานี คำเหลือ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
3	นางชนิษฐา ศรีหาบุตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
4	นายปรีชา อินรสพงศ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	
5	นางแซ่ไข สายแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
6	นางฉวีวรรณ แซ่มสีม่วง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	
7	นางฉัตรทริกา ศรีโคตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
8	นางชรินทร์ทิพย์ มรรคสันต์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	
9	นางนฤมล พรหมสำลี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
10	นางบุญฤกษ์กษณ์ น้อยแสง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
11	นางพันธุิดา สายทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
12	นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	
13	นางรัชนีกร บุญลพ	พยาบาลเทคนิค	
14	นางรัตติยา สะโสดา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
15	นางวนิดา อินรสพงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
16	นางสาวกนกกร แก่นวงศ์ษา	พยาบาลวิชาชีพ	
17	นางสาวจริญญา ระเม็ด	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	
18	นางสาวจันทิ ศรีโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
19	นางสาวจารวี ผิวหอม	พยาบาลวิชาชีพ	
20	นางสาวจินตนา สุรสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
21	นางสาวจุฑารัตน์ บุญหวาน	พยาบาลวิชาชีพ	
22	นางสาวจุลลดา เสนา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
23	นางสาวชนิภรณ์ จันท	พยาบาลวิชาชีพ	
24	นางสาวโชติมา เลิศไตรภพ	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	
25	นางสาวฐิติรัตน์ ชันวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
26	นางสาวธิดารัตน์ พิมพ์กาล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	
27	นางสาวนภิศรา ทองแสง	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	
28	นางสาวนวลอนงค์ คำมะรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	
29	นางสาวนิภาพร คำชาลี	นักจิตวิทยา	
30	นางสาวนิภาพร ปัญญาคม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
31	นางสาวเบญจวรรณ ใจเอื้อ	นักวิชาการสาธารณสุข	

ผลการประเมินดีเด่นและดีมาก ของข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
32	นางสาวปิยนฎ บัวหอม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	
33	นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
34	นางสาวพิมพ์สุภักดิ์ จิรเสงี่ยมกุล	ทันตแพทย์	
35	นางสาวมยุรี ไชยา	นักเทคนิคการแพทย์	
36	นางสาวเยาวรา เทียมทอง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	
37	นางสาวจรินทร์ ใจเป็น	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
38	นางสาวรุ่งทิวา ชันดี	นักโภชนาการ	
39	นางสาวกุลพัฒน์ พะโยมเยี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
40	นางสาววงเดือน อภัยศิลา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
41	นางกอบกุล เป็นสุข	พยาบาลเทคนิค	
42	นางสาววารภรณ์ ยวนจิตต์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
43	นางสาวศิริรัตน์ กิ่งคำ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	
44	นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
45	นางสาวสมฤทัย พิมพ์เพชร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
46	นางสาวสุดาทิพย์ ยาสี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
47	นางสาวสุทัตตรา สุรสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
48	นางสาวหฤทัย แก้วปัญญา	พยาบาลวิชาชีพ	
49	นางสาวอรจิรา ศรีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	
50	นางสาวอรนุช วิจารณ์	พยาบาลวิชาชีพ	
51	นางสาวอาภรณ์ พวงแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
52	นางสาวอุมาภรณ์ ผ่องใส	นักเทคนิคการแพทย์	
53	นางสุพรรณิ ประถมปีทมะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
54	นางสุพรรณิ อุตสาห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
55	นางอารีจิตร์ นฤมิตกริมกมล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
56	นางอุษณีย์ แจ่มใส	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
57	นายโกวิทย์ ทองละมุล	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	
58	นายจักรกฤษ เตียนสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	
59	นายจิตร ศรีกะชา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	
60	นายธนวรรษ มณีอินทร์	นายแพทย์	
61	นายธนาคม เสนา	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	
62	นายธีระภัทร์ แสนแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	
63	นายันทพัชร์ หลินศวนนท์	นายแพทย์	
64	นายบัณฑิตวิษณุ ภัทรสิทธิ์เจริญ	ทันตแพทย์	

ผลการประเมินดีเด่นและดีมาก ของข้าราชการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
65	นางสาวนิศาชล ฉัตรจิราภรณ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	
66	นายพิเชฐ ประถมปีทมะ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	
67	นายวรเมธ จวนเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข	
68	นายวีรพงศ์ ดาเชิงเขา	พยาบาลวิชาชีพ	
69	สิบเอกหญิง พวงพยอม ทองรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	

ผลการประเมินดีเด่นและดีมาก ของลูกจ้างประจำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายวีรชัย ดาเชิงเขา	พนักงานขับรถยนต์	
2	นางสถาพร ทองอินทร์	พนักงานพิมพ์	
3	นายสนธยา ทองอินทร์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
4	นางทัศนีย์ สิริเสนา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
5	นายสุริพล สีดา	ช่างปูน	
6	นายบุญเกิด สายทอง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
7	นางศิริวรรณ จิตติ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
8	นายสมร หนองม่วง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	
9	นายบุญฤทธิ์ จิตติ	พนักงานกายภาพบำบัด	

